



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

ภาพข่าวกิจกรรม

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 24 มกราคม 2565



จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาความร่วมมือและศักยภาพ
ภาคีเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม



วันที่ 21 มกราคม 2565 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย จัดประชุมชี้แจง “แนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม : EHA Smart Web” ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นางนภวรรณ นันทพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์อนามัย ที่ 1-12 , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน วัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม EHA Smart Web และรับฟังความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ EHA Smart Web เป็นเครื่องมือในการรวบรวม ประเมิน และประมวลผลข้อมูลสถานการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation: EHA) ครอบคลุม 9 ประเด็นงาน (EHA 1000 - 9000) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP: EHA) คลังความรู้อนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรและสื่อประกอบการอบรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน รายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองตามแบบตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) และการรับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์รับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการกำหนดสิทธิในการเข้าสู่ระบบการใช้งานแต่ละระดับ ได้แก่ กรมอนามัย ศูนย์อนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ประโยชน์ในการนำไปวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ การวางแผนจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้สุขภาพดี

ทั้งนี้ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม รวบรวมข้อคิดเห็นจากที่ประชุมมาเพื่อพิจารณานำมาปรับปรุงการใช้งานระบบสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม EHA Smart Web ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และกำหนดใช้งานระบบฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี



www.anamai.moph.go.th